

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng
(Giai đoạn 2019 – 2021)

Thực hiện Kế hoạch số 256/KH- UBND ngày 20/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) về phòng, chống tham nhũng (PCTN) giai đoạn 2019-2021; Sở Ngoại vụ ban hành Kế hoạch về triển khai công tác tuyên truyền PBGDPL nhằm thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCTN.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai kịp thời, nghiêm túc, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả Đề án “Tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và người lao động tại cơ quan; góp phần ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định tình hình an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội.

2. Tăng cường công tác PBGDPL thuộc lĩnh vực phòng, chống tham nhũng; triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án, Kế hoạch của tỉnh.

3. Công tác PBGDPL phải được duy trì, thực hiện thường xuyên, liên tục, đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL; đáp ứng yêu cầu thực tiễn của cơ quan. Tập trung vào các điểm mới của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; chú trọng các hiện tượng, vấn đề liên quan đến tham nhũng và phòng, chống tham nhũng mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận.

4. Bảo đảm toàn thể cán bộ, công chức và người lao động tham gia đầy đủ các buổi phổ biến giáo dục, phát huy vai trò chủ động của cơ quan, thường xuyên có sự phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ nhằm tạo sự đồng bộ và hiệu quả trong công tác PBGDPL.

5. Gắn công tác PBGDPL với giáo dục chính trị, tư tưởng, đặt biệt là lồng ghép với việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL bằng các hoạt động thiết thực, cụ thể nhằm động viên, khơi dậy ý thức trách nhiệm tự nghiên cứu, tìm hiểu và chấp hành pháp luật trong cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan.

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Kế hoạch số 256/KH-UBND ngày 20/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Đề án “tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”

III. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

Căn cứ theo Kế hoạch PBGDPL của Sở, các nội dung sẽ được triển khai vào ngày pháp luật:

Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ Quy định về minh bạch tài sản, thu nhập;

Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập;

Chỉ thị 33-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản;

Kế hoạch số 256/KH-UBND ngày 20/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Đề án “tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành, trọng tâm là các quy định mới về: hành vi tham nhũng; các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật về PCTN; tuyên truyền, PBGDPL về PCTN

Tài liệu Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và PCTN.

Các văn bản của Trung ương, UBND tỉnh, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, LĐLĐ tỉnh yêu cầu Sở triển khai trong tháng theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL về PCTN giai đoạn 2019-2021, Sở Ngoại vụ gửi Thanh tra tỉnh tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh;
- Lưu: VT, TTr.

GIÁM ĐỐC

